

สถานี ก.ค.ศ.

การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น ตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง

นำเสนอเมื่อ : 9 เม.ย. 2561

สถานี ก.ค.ศ.

การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้สนใจทุกท่าน ตามที่ ก.ค.ศ.ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น ตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 25 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2559 ซึ่งมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ความสนใจและสอบถามข้อมูลมายังสำนักงาน ก.ค.ศ. จำนวนมาก สำนักงาน ก.ค.ศ. จึงขอแนะนำประเด็นการได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นมาบอกกล่าว ให้ได้ทราบกัน ดังนี้

- 1.คุณวุฒิที่ได้รับต้องเป็นคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง และกำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ในระบบคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง ทางเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ค.ศ.
- 2.ต้องได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นไม่ก่อนวันที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
- 3.เป็นคุณวุฒิในสาขาวิชาเดียวกันกับคุณวุฒิระดับปริญญาตรี และหรือระดับปริญญาโทที่ใช้ในการบรรจุและแต่งตั้งหรือเป็นคุณวุฒิที่ตรงกับสาขาวิชาหรือกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ผู้ยื่นได้ทำการสอนหรือเคยทำการสอนหรือเป็นคุณวุฒิที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนรวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้อื่นๆให้เป็นไปตามที่สวนราชการกำหนดโดยความเห็นชอบของ ก.ค.ศ.
- 4.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องได้รับอนุมัติหรือได้รับอนุญาตให้ลาศึกษาต่อหรือรายงานการไปศึกษาโดยไม่ใช้เวลาราชการตามระเบียบของทางราชการทั้งนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดำแหน่งครูผู้ช่วยไม่สามารถลาศึกษาต่อโดยไม่ใช้เวลาราชการได้ แต่หากครูผู้ช่วยไปศึกษาต่อโดยไม่ใช้เวลาราชการต้องรายงานผู้บังคับบัญชาทราบเป็นลายลักษณ์อักษรจึงจะสามารถยื่นแบบคำขอให้ได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรองได้

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น ตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง ที่ได้นำเสนอในคอลัมน์นี้ หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ค.ศ. www.otepc.go.th และหมายเลขโทรศัพท์ 02 280 3230

พินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์

เลขาธิการ ก.ค.ศ.

เผยแพร่ทางคอลัมน์ “สถานี ก.ค.ศ.” [หนังสือพิมพ์มติชน](#) ฉบับวันที่ 9 เมษายน 2561

ที่มาจาก [สำนักงาน ก.ค.ศ. วันที่ 9 เมษายน 2561](#)